

V/v phản hồi thông tin Báo điện tử  
Pháp luật Việt Nam phản ánh về Công  
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 824/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí. Để có cơ sở phản hồi thông tin Báo điện tử Pháp luật Việt Nam phản ánh về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar kiểm tra làm rõ và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT. Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã có Báo cáo số 100/BC-HKL ngày 15/8/2019 về việc phản hồi thông tin Báo điện tử Pháp luật ngày 26/7/2019.

Sau khi xem xét báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar và rà soát lại việc xử lý những vụ vi phạm về khai thác lâm sản trái phép, phá rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

**1. Tình trạng phá rừng tại thôn 11 và thôn 13 xã Cư Yang, huyện Ea Kar:** Triển khai Công văn số 407/KL-ĐN ngày 22/7/2019 của Cục Kiểm lâm về việc kiểm tra, xác minh thông tin Báo Pháp luật Plus ngày 20/7/2019 đăng tải, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm đã có Báo cáo số 130/BC-CCKL ngày 07/8/2019 về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh tình trạng khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 686 lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar. Trong đó kết luận: Có 09 cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng 3,089m<sup>3</sup>, trong đó chỉ có 01 cây gỗ tạp với khối lượng 0,318m<sup>3</sup> thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV LN Ea Kar quản lý; 08 cây còn lại bị khai thác trái phép thuộc địa giới hành chính huyện M'Đrăk quản lý, khối lượng gỗ 2,771m<sup>3</sup> đang còn tại hiện trường, Công ty TNHH MTV LN Ea Kar phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ tang vật, điều tra, xác định đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã hướng dẫn các thủ tục hoàn tất hồ sơ điều tra, xác minh xử lý các đối tượng phá rừng theo quy định.

**2. Kiểm tra xác minh thông tin phản ánh việc người dân bán đất liên doanh liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar:**

- Trường hợp ông Nguyễn Văn Đợi, cư trú tại thôn Vân Kiều, xã Cư Elang, huyện Ea Kar: Qua xác minh, địa phương xác nhận không có ai tên Nguyễn Văn Đợi cư trú tại địa phương nói trên; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar không có hồ sơ liên doanh, liên kết QLVR, trồng rừng với hộ dân, nhóm hộ nào tên Nguyễn Văn Đợi.



- Trường hợp ông Nguyễn Văn Minh, cư trú tại Thôn 6B, xã Cư Elang, huyện Ea Kar: Qua xác minh địa phương xác nhận có người dân tên Nguyễn Văn Minh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar có 02 bộ hồ sơ liên doanh, liên kết QLBR, trồng rừng với hộ dân tên ông Nguyễn Văn Minh từ năm 2013 và năm 2015 theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính Phủ (Nay được thay thế bởi Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước), với tổng diện tích 31ha để trồng cây Bời lời theo 02 đợt liên kết: Đợt một vào tháng 4/2013 tại Khoảnh 8 Tiểu khu 703 với diện tích 15,3ha; đợt hai tháng 11/2015 với diện tích 15,7ha tại Khoảnh 7 Tiểu khu 703. Hiện nay trên diện tích liên kết với Công ty, hộ dân đã trồng cây Bời lời được Công ty nghiệm thu. Hộ dân vẫn muốn duy trì liên kết với Công ty để trồng rừng, không có ý định chuyển nhượng hợp đồng.

### **3. Kiểm tra xác minh diện tích rừng bị phá, lấn chiếm thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar:**

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản 25 vụ / 15,21ha. Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar đã kiểm tra, xác minh 16 vụ / 16,562ha. Hạt Kiểm lâm xác minh diện tích thực lớn hơn Công ty báo cáo và đã chuyển 13 vụ có diện tích rừng sản xuất bị phá lớn (Từ 5.000m<sup>2</sup> trở lên) để truy cứu trách nhiệm hình sự (Xã Cư Elang 3 vụ / 6,249ha; xã Cư Bông 13 vụ / 10,313ha).

### **4. Việc chỉ đạo triển khai biện pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar:**

- Trong thời gian qua, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Để xảy các vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị chủ rừng là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Liên tiếp để xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật trên lâm phần quản lý, gây ra hậu quả nghiêm trọng, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty đã không làm hết trách nhiệm được giao, buông lỏng quản lý, không xây dựng kế hoạch phân công lực lượng tuần tra, kiểm tra rừng, dẫn đến việc không phát hiện, không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

- Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Ea Kar, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar phối hợp chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện Ea Kar; bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm nóng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, khai thác rừng; đề xuất UBND tỉnh giao UBND huyện Ea Kar chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp trên địa bàn; tổ chức rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền



vững cấp huyện và tổ công tác liên ngành cấp huyện, xã theo hướng đủ mạnh, đầy đủ các lực lượng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; giám sát việc thực hiện, tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng theo Chương trình số 13-Ctr/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 01/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Công văn số 972/SNN-CCKL ngày 11/3/2019 về việc xử lý phá rừng trái pháp luật xảy ra trên lâm phần Công ty TNHH MTV LN Ea Kar; Công văn số 1507/SNN-CCKL ngày 29/5/2019 về việc xử lý hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra trên lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar; Báo cáo số 120/BC-SNN ngày 22/4/2019 về việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar; Báo cáo số 125/BC-SNN ngày 26/4/2019 về việc phá rừng trái pháp luật xảy ra tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar; Công văn số 1902/SNN-CCKL ngày 08/7/2019 về việc yêu cầu Công ty TNHH MTV LN Ea Kar báo cáo diện tích rừng bị suy giảm; Công văn số 2083/SNN-CCKL ngày 24/7/2019 về việc đôn đốc Công ty TNHH MTV LN Ea Kar triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5042/UBND-NN&MT ngày 24/6/2019...).

- Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar tại các Công văn số 3848/UBND-NN&MT ngày 15/5/2019 về việc xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý; Công văn số 5042/UBND-NN&MT ngày 24/6/2019 về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Mới đây UBND tỉnh có Công văn số 6626/UBND-NN&MT ngày 15/8/2019 giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

- Cũng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu Công ty TNHH MTV LN Ea Kar giải trình làm rõ diện tích rừng được giao, diện tích rừng bị suy giảm, nguyên nhân dẫn đến mất rừng; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; phương án sắp xếp kiện toàn lại lực lượng bảo vệ rừng của Công ty nhằm nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.


Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử Chi cục Kiểm lâm đang phối hợp với Đoàn công tác của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng trái pháp luật tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý. Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6626/UBND-NN&MT ngày 15/8/2019. Trên cơ sở kết quả kiểm tra



thanh tra, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phạm theo đúng quy định.

Ngoài ra Công an tỉnh Đắk Lắk hiện đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Ea Kar đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc vi phạm về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV LN Ea Kar trong thời gian qua, cũng như các hành vi bảo kê, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm; tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm.

5. Các nội dung khác (*hộ dân trồng Cam, Quýt, "Cò" xưng là đệ tử lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar để bán đất"...*) chưa nêu cụ thể tên, tuổi, địa chỉ... nên chưa có căn cứ, cơ sở để kiểm tra, xác minh. Với tinh thần cầu thị, Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong được Báo điện tử Pháp luật Việt Nam cung cấp danh tính cụ thể của những người được nêu như "Trần Văn Q"; "Nguyễn Văn Đ"; "Ông T" để tổng hợp báo cáo tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, điều tra và xử lý vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phản hồi thông tin Báo điện tử Pháp luật Việt Nam phản ánh về Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Báo điện tử Pháp luật Việt Nam;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu VT; (L05b).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hoài Dương**